

นโยบายความเป็นส่วนตัว (new edited)

คำชี้แจงถึงความเป็นส่วนตัวบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงการใช้งานในหน้าเว็บไซต์ www.instaforex.com และในเว็บไซต์อื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้ลงทะเบียนและดำเนินการภายใต้บริษัท

รายละเอียดส่วนกฎหมาย

Insta Service Ltd. (ซึ่งในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า 'Insta Service' หรือ 'บริษัท') เป็นบริษัทด้านการลงทุนที่ได้เปิดดำเนินการทั่วโลก

บริษัทได้มีการจดทะเบียนกับทาง FSC Saint Vincent โดยมีหมายเลขการจดทะเบียน IBC22945

การใช้งาน

ในการเปิดบัญชีกับทาง Insta Service Ltd นั้นคุณจำเป็นต้องดำเนินการอย่างแรกก็คือ การกรอกและส่งใบสมัครพร้อมกับแนบเอกสารที่สำคัญมาพร้อมกัน หลังจากที่ได้กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะมีการขอให้คุณทำการระบุรายละเอียดส่วนตัวเพื่อให้ทางบริษัททำการประเมินใบสมัครของคุณ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน โดยรายละเอียดในส่วนนี้จะใช้เพื่อการติดต่อกับคุณ เพื่อติดต่อเกี่ยวกับบริการของทางบริษัท

ข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคล

พวกเราได้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล กับทางบุคคลที่สามเพื่อการดำเนินการด้านสถิติ และเพื่อทำการพัฒนาแคมเปญด้านการตลาดของทางบริษัท และในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดในการให้บริการที่คุณได้ยอมรับแล้ว โดยข้อมูลในส่วนนี้ ไม่ใช่มีเพียงแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ, ที่อยู่, วันเกิด, ข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลการทำงาน, สินทรัพย์และหนี้สินความรับผิดชอบ และยังรวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นอื่นๆ คุณอาจจะได้รับคำขอให้ทำการส่งมอบข้อมูลบ้างในบางกรณี เพื่อช่วยพวกเราในการพัฒนาการบริการของพวกเราถึงคุณ

ตัวแทน

ทางเราใช้บัตรที่มีการประมวลผลโดยทางบริษัท ในการฝากและถอนเงิน ถึงและจากบัญชีของคุณ ทางบริษัทไม่ทำการเก็บ, แบ่งปัน, รวบรวม หรือใช้ ข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ความเป็นส่วนตัวบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณได้ส่งมอบมา จะถือว่าเป็นความลับและมีการใช้งานเฉพาะภายในบริษัท, บริษัทในเครือ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ และจะไม่ทำการเปิดเผยให้กับทางบุคคลที่สาม ยกเว้นเสียแต่ภายใต้การดำเนินการตามข้อตกลงหรือทางกฎหมาย หรือให้กับบุคคลที่สามเพื่อให้บริการด้านสถิติแก่ทางบริษัท เพื่อทำการพัฒนาแคมเปญด้านการตลาดในหน้าเว็บไซต์ ที่ใช้งานตามระบบนั้นจะเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้แสดงรายละเอียดถึงหน้าเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าถึง, คุณค้นพบหน้าเว็บไซต์นั้นได้อย่างไร และ ความถี่ในการเข้าชม รวมทั้งเรื่องอื่นๆ โดยข้อมูลที่พวกเราเก็บรวบรวมมานั้น จะใช้งานเพื่อเป็นการปรับปรุงเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ของพวกเรา และจะใช้งานเพื่อติดต่อหาคุณตามวิธีการที่เหมาะสมรวมทั้ง ให้ข้อมูลในส่วนต่างๆกับคุณ ที่ทางเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ

การรายงานด้านเครดิต

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการเปิดเผยต่อการรายงานด้านเครดิต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลนั้นๆ ตามที่ได้ระบุไว้เป็นการส่วนตัวหรือตามสัญญาอื่นๆ

ทางเลือก/การปรับเปลี่ยน

ถ้าหากคุณไม่ต้องการจะรับการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายใด ๆ คุณก็สามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในการติดต่อในแต่ละครั้ง

คุณจะได้รับบริการแจ้งเตือน เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้มีการเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ตัวแทนหรือผู้ให้บริการ ของทางเรา เพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ตามที่ระบุไปว่า จะต้องการแบ่งปันรายละเอียดของคุณให้กับบุคคลอื่นๆ หรือไม่

คุกกี้

คุกกี้ (cookie) คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ที่จะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งาน โดยทางเราใช้คุกกี้ในไซต์นี้เพื่อให้ทางเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ในคุกกี้ ไปยังข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลตามที่คุณสามารถส่งมอบมา ระหว่างที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของทางเรา

ทางเราใช้งาน คุกกี้ไอดีเซสชัน(session ID cookies) และคุกกี้แบบถาวร(persistent cookies) โดยที่คุกกี้ไอดีเซสชันนั้นจะไม่หมดอายุลงไป แม้ว่าคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว แต่คุกกี้แบบถาวรยังคงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ และคุณสามารถลบคุกกี้ถาวรออกไปได้ โดยต้องทำตามคำแนะนำที่ได้ระบุไว้ในไฟล์ "help" ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ

ทางเราตั้งค่าคุกกี้ถาวรไว้เพื่อการดำเนินการทางสถิติ สำหรับคุกกี้แบบถาวรนั้นจะช่วยให้ทางเราสามารถติดตามและกำหนดเป้าหมายพื้นที่และความสนใจของ ผู้ใช้ของทางเราได้ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ของการบริการ ของทางเราบนหน้าเว็บไซต์

หากคุณปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ คุณก็ยังสามารถใช้งานในหน้าเว็บไซต์ของทางเราได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจบางรายของทางเรา ได้ใช้คุกกี้ในหน้าเว็บไซต์ของทางเร่อีกด้วย ดังนั้นทางเราจึงไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้

ความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณได้ส่งมอบมาเพื่อเป็นการดำเนินการกับการลงทะเบียนในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานของเว็บไซต์ หรือในการบริการ โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลการลงทะเบียน สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองในหลายๆด้าน คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ ผ่านทางรหัสผ่านที่คุณได้เลือกเอาไว้ โดยรหัสผ่านนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะและเป็นข้อมูลเฉพาะของคุณเท่านั้น รหัสผ่านของคุณจะต้องไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนจะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ ที่มีการรักษาความปลอดภัยอยู่ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับอนุญาตเข้าไปใช้ได้ผ่านทางใช้งานของรหัสผ่าน ทางบริษัท จะทำการกำหนดรหัสสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด เมื่อมันมีการถ่ายโอนข้อมูลมายังบริษัท และด้วยเหตุนี้เอง จึงมีความจำเป็น ต้องป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งมอบให้กับทางบริษัทของทางเรา ที่ไม่ใช่ข้อมูลการลงทะเบียน จะยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตผ่านทางรหัสผ่านเท่านั้น คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ผ่านทางออนไลน์ได้ ดังนั้นแล้วจึงไม่มีรหัสผ่านใดๆที่จะใช้ในการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

การเข้าถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคล

ถ้าหากข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลของคุณมีเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องแจ้งให้ทางเราทราบโดยการส่งอีเมลให้กับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของทางเราใน support@instaforex.com หรือ ติดต่อทางเราผ่านทางโทรศัพท์, แฟกซ์หรือที่อยู่ไปรษณีย์ ตามที่ปรากฏในข้อมูลการติดต่อในด้านล่าง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลของคุณได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด และเมื่อทางเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูล เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทางเราและ / หรือ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม , คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย ที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของทางเรา ดังนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานหรือการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นผลมาจากคุกคามบนหน้าเว็บไซต์ของทางเรา ซึ่งทางเราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมได้ทั้งหมด ดังนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการใช้รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง, การวางตำแหน่งรหัสผ่านผิดที่, การไม่เก็บรักษาข้อมูล หรือการกระทำผิด

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ถ้าหากทางเราได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเราจะโพสต์นำเสนอการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ออกมาเป็นคำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัว ในหน้าเว็บไซต์และในพื้นที่อื่นๆ ที่เราเห็นว่ามีความสมควร เพื่อให้คุณทราบว่า ทางเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง, ทางเราใช้งานข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร และภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม ทางเราจะทำการนำเสนอออกมา

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ใน การแก้ไขคำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ตลอดทุกช่วงเวลา ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลนี้อยู่เป็นประจำ ถ้าหากทางเราทำการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญต่อนโยบายนี้ ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบในที่นี้, ทางอีเมล หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆที่สามารถสังเกตได้ในหน้าหลักของทางเรา